

วิจารณ์ จุฬายังมีลุ้นออกนอกกรอบพันธรัฐบาลนี้

ศ.ดร.

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความลับหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ในวาระ 2 และ 3 วันที่ 17 ตุลาคมนี้ ซึ่งแม้คณะกรรมการวิสามัญฯ จะได้ปรับแก้ไปบ้างในขั้นตอนแปรญัตติ แต่สาระหลักยังคงเป็นไปตามหลักการที่รัฐบาลเสนอและเป็นทีพอใจของโรงเรียนเอกชน ส่วนร่าง พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย และร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างบรรจุวาระการประชุมของ สนช. ซึ่งคาดว่าพิจารณาได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบฯ จะรองรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งถือเป็นการศึกษาของคนส่วนใหญ่ จึงถือว่าสำคัญมาก ส่วนร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาจะรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยยังขาดช่างฝีมือที่มีคุณภาพอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับร่าง พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วและคงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช.เร็ว ๆ นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า กรณีมีข่าวว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งต้องการออกนอกระบบและอยากให้ ศธ.เสนอร่าง พ.ร.บ.รองรับการออกนอกระบบให้ทันรัฐบาลชุดนี้นั้น ถ้าดูตามเวลาที่เหลืออยู่ ตนคิดว่าจะมีเพียง 3 ฉบับที่เป็นไปได้ คือร่าง พ.ร.บ.ของ ม.เชียงใหม่ ม.นครสวรรค์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพราะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (กรม.) ไปแล้วและอยู่ระหว่างรอนำเข้า สนช. ส่วน ร่างพ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งกำลังดูว่าประเด็นใดที่ยังมี

ความเห็นต่างกัน และจะหาข้อยุติได้หรือไม่ ซึ่งถ้าหาข้อยุติได้ก็เชื่อว่าร่างพ.ร.บ.จุฬาฯจะเป็นอีกฉบับที่จะเข้า สนช. ส่วนร่างพ.ร.บ.ที่เหลือ คงไม่ทันรัฐบาลชุดนี้แล้ว

ศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กิระนันท์ พิธีกรบทวิภา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในจุฬามีกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งคนที่มีความขัดแย้งและไม่เข้าใจร่าง พ.ร.บ.ก็เป็นเพียงคนกลุ่มเดียวและเป็นคนกลุ่มเดิมที่ไม่เห็นด้วยกับการออกนอกระบบ ทั้งที่จริง ๆ แล้วมหาวิทยาลัยได้เชิญมาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว แต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็ยังไม่เห็นด้วยเหมือนเดิม ทั้งนี้ตนยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำอย่างรอบคอบ ส่วนที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ ต้องการให้จุฬาฯ นำเรื่องนี้กลับไปคุยกับองคมนตรีเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งให้ได้ก่อนนั้น คนเห็นว่าภายในคณะกรรมการวิสามัญฯ ก็มีตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในจุฬาฯอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงตัวแทนกลุ่มผู้ที่คัดค้านด้วย ดังนั้นก็น่าจะตกลงกันในคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ว่าต้องการอย่างไร ส่วนทางมหาวิทยาลัยคงจะไม่มีมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกแล้ว

“ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งต้องรอว่าจะประชุมกันอีกเมื่อไหร่ และยังไม่รู้ว่าร่าง พ.ร.บ. จะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ ซึ่งหากเร่งประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ ก็คิดว่าน่าจะทันในรัฐบาลชุดนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้คงต้องขึ้นอยู่กับกรรมาธิการของ รมว.ศธ.ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร” ศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าว.

๒๓